

ใครอยากฟันขาว..สวยมาทางนี้

นำเสนอเมื่อ : 28 ต.ค. 2551

ฟันขาวด้วย...ยาสีฟัน Whitening

ไม่ว่าใคร ก็อยากเป็นคนเพอร์เฟกต์ ยิ่งเป็นหญิงสาวด้วยแล้ว ก็ยิ่งอยาก เพอร์เฟกต์

ครบเครื่องกัน ตั้งแต่สีระชะ จรดปลายเท้า และสวยชอกซอนเข้าไปถึงไรฟัน

เลยทำให้ สาวๆฟันเหลืองหลายนาง พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเป็นเจ้าของฟันขาวสวย

ไม่ว่าจะ ด้วยวิธีหมั่นหาหมอฟัน เพื่อขัดฟัน หรือแม้กระทั่ง ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อฟันที่ขาวจ๊วะ

อย่าง **ยาสีฟันประเภท Whitening** มาใช้กันดาดิน

เขามิงานวิจัยล่าสุดออกมาแล้ว เกี่ยวกับยาสีฟันชนิดนี้ ที่ได้วัดอ้างสรรพคุณว่า

ทำให้ฟันขาวขึ้นนั้น จริง ๆ แล้วไม่ได้ทำให้ฟันของผู้ใช้ขาวขึ้น อย่างที่โฆษณากันหรอกค่ะ

Health Which ? นิตยสารของสมาคมผู้บริโภค ในอังกฤษระบุว่า จากการทดสอบประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ whitening หลายชนิดมีหลักฐานน้อยมากที่แสดงว่า
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสามารถทำให้ฟันของผู้ใช้ขาวขึ้นได้

นอกจากนี้ ยังมีเสียงเรียกร้องให้บรรดาผู้ผลิตให้หาหลักฐาน ยืนยันในประสิทธิภาพ

ของผลิตภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ **ฟันของคนเราสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยสาเหตุหลายประการ**

ทั้งอายุ อาหาร และวิถีการดำรงชีวิต โดยเครื่องดื่ม ประเภทชา กาแฟ และการ สูบบุหรี่ อาจก่อให้เกิด
คราบบริเวณผิวหน้าฟันได้ นอกจากนี้สุขภาพของคนเราก็มีผลถึงสีของฟันได้เช่นกัน

เพราะยาบางชนิดอาจไปทำให้ฟันเปลี่ยนสีได้

ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ฟันขาวอาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

คือ ทำให้ฟันขาวขึ้น และขจัดคราบที่เกาะบนเคลือบฟัน

ในการขจัดคราบที่เกาะบนผิวฟันโดยส่วนมากมักใช้สารช่วยในการขัดฟัน

ซึ่งประกอบด้วยเพอรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่ดียังไม่ควรจะขัดมากไปกว่าคราบที่เกาะบนผิวฟัน

อย่างไรก็ตามทางที่ดีควรที่จะไปพบทันตแพทย์ก่อนไม่เช่นนั้น

ก็อาจจะเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ โฆษณของสมาคมทันตแพทย์อังกฤษ

กล่าวว่า **ยาสีฟันสามารถช่วยให้ฟันสะอาดได้**

แต่ขณะเดียวกันก็สามารถจัดคราบได้เพียงบางอย่างเท่านั้น ดังนั้น
ควรที่จะให้ทันตแพทย์เป็นผู้ช่วยในการทำความสะอาดด้วย

การใช้ยาสีฟันเพียงอย่างเดียวไม่อาจให้ มากไปกว่าประโยชน์เพียงชั่วคราวเท่านั้น

และยังบอกว่ายาสีฟัน whitening สามารถให้ประโยชน์อีกทางหนึ่ง ก็คือกระตุ้นให้คนแปรงฟันมากขึ้น
และยังแนะนำว่าในระยะเริ่มแรก ควรจะซื้อเพียงแค่อหลอดเล็ก ๆ ก่อนเพื่อทดลองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

อยากฟันขาว เอามงค์ฟอกสูตรWhitening มาใช้แทนได้ไหมนะ ?? แะแะ....

ไม่รั้งก็ตายแล้วไปเกิดเป็นคนแอฟริกา ฟันเขาขาวจริง ๆ ... ล้อเล่นน่า..



ไม่ว่าจะยิ้มฟันขาวแค่ไหน
... ขอแค่มมาจากใจ สื่อให้กันก็พอ

ไม่ว่าจะยิ้มของชนชาติใด
... มันก็เป็นยิ้มที่บริสุทธิ์

ไม่ว่าเขาจะเป็นใครแต่ถ้าเขายิ้ม
... แสดงว่าเขากำลังเจอเรื่องดี ๆ อยู่
และขอให้คุณยิ้มให้กับความสุขของเขา

ยิ้มกับความสุขของทุกคน
แม้เราไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องหลายๆเรื่อง
ที่ทำให้หลายๆคนยิ้มออกมาได้
แต่เราก็ขอยิ้มและมีความสุขไปกับรอยยิ้มของทุกคน
ที่มา exteen.com